

## ปิดประตูแนวคิดตัวครูตลอดชีพ หมดอายุต้องต่อเหมือนเดิม

■ นำเสนอเมื่อ 31 ส.ค. 2562

**บอร์ดคุรุสภา แก้อັบข้งคั้บร็องใบอนุญาตประกอบวิชาชีฟ ตั้งเพตาค่าปรึบไม่ต้ออายุตั้วครู ยกเลิีก้าหนดตั้วครูตลอดชีฟ 5 ปีตองตอเหมือนเดิม**

วันนี้ (30 ส.ค.) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งเป็นการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2559 ที่ต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจากจะมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพมากกว่า 2 แสนราย กำลังจะหมดอายุในวันที่ 8 ธ.ค. 2562 และต้องต่อใบอนุญาตฯ รอบที่ 3 ดังนั้นจึงต้องเร่งดำเนินการให้เรียบร้อยเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบวิชาชีพ โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับคุรุสภาในเรื่องการต่ออายุใบอนุญาตฯ ค่ารับการต่ออายุใบอนุญาตฯ วิชาชีพ อายุของใบอนุญาตฯ และการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตฯ

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า สำหรับประเด็นที่แก้ไข ได้แก่ ตามข้อบังคับเดิม กำหนดให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทุก 5 ปี หากไม่ต่อภายใน 5 ปี หลังจากวันหมดอายุ จะไม่สามารถต่ออายุได้ ซึ่งจะส่งผลให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพได้ปรับ ให้เป็นเลขาธิการคุรุสภาเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ(กมว.)พิจารณาอนุมัติกรณีดังกล่าวได้ , **ค่าปรับการต่อใบอนุญาตฯ วิชาชีพ จากเดิมเดือนละ 200 บาทเป็นเดือนละ 200 บาทแต่เพดานสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาท , **ไทยยกเลิกการกำหนดใบอนุญาตฯ ตลอดชีพ** จากที่เคยมีผู้เสนอว่า หากต่อใบอนุญาตฯ ครบ 3 รอบ หรือ 15 ปีติดต่อกัน ให้ได้รับใบอนุญาตฯ ตลอดชีพ เพราะเห็นว่าครูจะต้องมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง และเป็นหลักประกันการประกอบวิชาชีพอย่างมีคุณภาพ รวมถึงเป็นไปตามหลักการของวิชาชีพควบคุม**

“ นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพให้สอดคล้องและทันการส อบรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพตามประกาศคุรุสภาเรื่อง การรับรองปริญญาและประกาศคุรุสภาเรื่องการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรทางการศึกษาเพื่อก ารประกอบวิชาชีพ พ.ศ.2557 ที่จะเริ่มใช้กับผู้ที่เขาเรียนหลักสูตรครูตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เป็นผู้ดำเนินการจัดการทดสอบ” นายณัฏฐพล กล่าว

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวและอ่านเพิ่มเติมได้จาก [เดลินิวส์ วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562](#)